

สพฐ.สำรวจรายชื่อสถานศึกษาในพื้นที่พิเศษ กรณีลดระยะเวลาการดำรงตำแหน่งขอวิทยฐานะ ตาม ว4/2564

นำเสนอเมื่อ : 10 ธ.ค. 2564

ที่ ศธ 04009/ว 5658 ลงวันที่ 7 ธันวาคม 2564 เรื่อง
สำรวจรายชื่อสถานศึกษาในพื้นที่พิเศษซึ่งมีที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ที่มีความยากลำบาก
กรณีการลดระยะเวลาการดำรงตำแหน่งตามเงื่อนไขคุณสมบัติเฉพาะสำหรับวิทยฐานะของผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อน
วิทยฐานะ ตาม ว 4/2564



ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/ว ๕๖๕๘

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ กทม. ๑๐๓๐๐

๗ ธันวาคม ๒๕๖๔

เรื่อง สำรวจรายชื่อสถานศึกษาในพื้นที่พิเศษซึ่งมีที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ที่มีความยากลำบาก กรณีการลดระยะเวลา
การดำรงตำแหน่งตามเงื่อนไขคุณสมบัติเฉพาะสำหรับวิทยฐานะของผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ
ตาม ว ๔/๒๕๖๔

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต
ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

อ้างถึง หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๔/ว ๔ ลงวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๔

สิ่งที่ส่งมาด้วย บัญชีรายชื่อสถานศึกษาที่เสนอให้ ก.ค.ศ. พิจารณาเป็นสถานศึกษาที่ตั้งอยู่ในพื้นที่พิเศษ
จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง ก.ค.ศ. ได้กำหนดเงื่อนไขการลดระยะเวลาในการดำรงตำแหน่ง
หรือการดำรงวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ
กรณีผู้ที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษาในพื้นที่พิเศษ ซึ่งมีที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ที่มีความยากลำบาก โดยเป็นพื้นที่
ที่เป็นเกาะ หรือบนภูเขาสูง หรือหุบเขา หรือเชิงเขา ที่ไม่สามารถเดินทางด้วยพาหนะใด ๆ ได้สะดวกตลอดปี
หรือพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อความมั่นคงของประเทศ หรือเหตุอื่น ตามที่ ก.ค.ศ. กำหนด โดยต้องปฏิบัติหน้าที่
ในพื้นที่พิเศษ ไม่น้อยกว่า ๓ ปี นับถึงวันที่ยื่นคำขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ นั้น

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอเรียนว่าเพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาผู้ที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษาในพื้นที่พิเศษ ตามที่ ก.ค.ศ. กำหนด เป็นผู้ที่ได้ลดระยะเวลา
ตามเงื่อนไขคุณสมบัติเฉพาะสำหรับวิทยฐานะของผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ ตาม ว ๔/๒๕๖๔
จึงขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษสำรวจสถานศึกษาที่ตั้งอยู่ในพื้นที่
พิเศษตามที่ ก.ค.ศ. กำหนดดังกล่าว พร้อมเสนอรายชื่อสถานศึกษาต่อคณะกรรมการการศึกษาธิการจังหวัด
หรือ อ.ก.ค.ศ. สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ รับรองข้อมูล โดยให้มีผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา/ผู้แทน
รับรองความถูกต้องของข้อมูล และจัดส่งข้อมูลถึงสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภายในวันที่
๕ มกราคม ๒๕๖๕ เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาของ ก.ค.ศ. ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ


(นายเทอดชาติ ชัยพงษ์)
ผู้อำนวยการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ

กลุ่มส่งเสริมประสานการบริหารงานบุคคล

โทร. ๐ ๒๒๘๘ ๕๖๗๔-๖

โทรสาร ๐ ๒๒๘๘ ๕๖๗๕

ดาวนโหลดไฟล์แนบ

>>> [สำรวจสถานศึกษาพื้นที่พิเศษ](#)

>>> [ร.ร.พื้นที่พิเศษ1](#)

ที่มา [สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ](#)